

MC-tuần 1-thứ bảy

## KHÁC

Hôm nay, chúng ta cùng nhau suy gẫm về một từ rất quen thuộc, nhưng mang trong mình sức mạnh thay đổi cuộc đời, đó là chữ "KHÁC". Cuộc sống là một chuỗi những so sánh, những lựa chọn, và trong đó, sự "khác biệt" làm nên giá trị riêng của mỗi người, mỗi sự vật.

Bài đọc Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta đến với ba kiểu "khác" mà mỗi người chúng ta đều được mời gọi sống.

### 1. Bước đi kiểu khác: Bước đi cùng Chúa

Trong bài đọc thứ nhất từ sách Đệ Nhị Luật, ông Môsê đã long trọng tuyên bố với dân Israel: "Hôm nay, anh em đã làm cho Đức Chúa tuyên bố rằng Người sẽ là Thiên Chúa của anh em, rằng anh em phải đi theo đường lối của Người." Lời mời gọi này không đơn thuần là tuân thủ luật lệ, mà là một cuộc hành trình thiêng liêng, một sự đồng hành mật thiết giữa Thiên Chúa và dân Ngài.

Nhớ lại hành trình gian khổ trong sa mạc, dân Israel đã vấp ngã, đã phản bội Thiên Chúa bằng việc thờ lạy con bò vàng. Chúa đã nổi giận, nhưng nhờ lời cầu khẩn tha thiết của Môsê, Ngài đã nguôi giận và hứa tiếp tục đồng hành cùng dân. Chính sự hiện diện của Chúa, sự đồng hành của Ngài đã làm cho dân Israel "khác" với mọi dân tộc trên mặt đất.

Những giới luật, những thánh chỉ của Chúa không phải là xiềng xích trói buộc, mà là những chỉ dẫn yêu thương, là con đường để chúng ta cùng Ngài bước đi. Hãy nhìn nhận những điều Chúa dạy bằng một trái tim rộng mở, với niềm hân hoan và sự thành tâm, để đường lối của Chúa trở thành đường lối của chúng ta. Ước mong sao, mỗi bước chân trong cuộc đời, chúng ta đều cảm nhận được sự hiện diện và dẫn dắt của Chúa.

### 2. Hành động kiểu khác: Yêu thương như Chúa

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta vượt qua những giới hạn của tình yêu thông thường. Người thu thuế, người tội lỗi, người dân ngoại, họ chỉ yêu thương những người thân thuộc, những người yêu mến họ. Đó là lẽ thường tình của thế gian. Nhưng Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ của chúng ta, lại dạy: "Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi anh em."

Đây là một thách đố lớn lao! Yêu kẻ thù không chỉ là hành động bên ngoài, mà là sự thay đổi tận sâu trong tâm hồn. Là mở rộng trái tim để đón nhận những người mà ta ghét bỏ hoặc họ thù ghét ta, là cầu xin Chúa ban phúc lành cho họ như chính mình

mong ước. Yêu kẻ thù là dám cho đi mà không mong nhận lại, là sống trọn vẹn tinh thần "yêu người như chính mình".

Chỉ khi nào chúng ta có một trái tim đủ lớn, một tình yêu đủ mạnh, một đức tin đủ sức, chúng ta mới có thể hành động "khác" với thế gian, hành động theo gương của chính Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương nhân loại đến nỗi hy sinh Con Một của Ngài.

### **3. Sống kiểu khác: Sống hình ảnh của Chúa**

Bước đi kiểu khác, hành động kiểu khác, dẫn chúng ta đến một cuộc sống hoàn toàn "khác biệt". Đó là cuộc sống phản chiếu hình ảnh của Thiên Chúa trong chính con người chúng ta.

Thường thì, chúng ta sống theo những dục vọng, những toan tính cá nhân, lấy mình làm trung tâm. Nhưng Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nên "hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện". Sống "khác" là lấy Thiên Chúa làm chuẩn mực, là sống công chính, bác ái, yêu thương, là trở nên ánh sáng và muối cho đời.

Mùa Chay thánh này là thời gian thuận tiện để chúng ta canh tân đời sống, từ bỏ con người cũ với những tội lỗi và yếu đuối, để mặc lấy con người mới, con người mang danh Kitô hữu, con người là hình ảnh sống động của Thiên Chúa.

Ước mong sao, mỗi người chúng ta, trong Mùa Chay thánh này, sẽ quyết tâm "khác đi":

- Khác đi trong việc bước đi theo đường lối của Chúa.
- Khác đi trong việc yêu thương mọi người, kể cả kẻ thù.
- Khác đi trong việc sống trọn vẹn hình ảnh của Thiên Chúa trong cuộc đời.

Nguyện xin Chúa ban ơn để chúng ta thực hiện được những điều này, để cuộc đời chúng ta thực sự "khác biệt", trở nên chứng nhân sống động cho tình yêu của Chúa giữa thế gian.